



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้มีประกาศฯ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ประกาศฉบับดังกล่าวมีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการมอบอำนาจเพื่อสมัครขอรับการสนับสนุนฯ ในการนี้ พพ. จึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑.๓ แห่งประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน “๑.๓ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ โดยเอกสารขอรับการสนับสนุน หนังสือยืนยันรับการสนับสนุน และเอกสารอื่นๆ ในโครงการต้องลงนาม โดยบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น กรณีการมอบอำนาจให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจต้องมีเอกสารการมอบอำนาจขอรับการสนับสนุน พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจมาแสดง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑ หากผู้ที่ขอรับการสนับสนุนไม่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น พพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการนั้น”

๒. ข้อความตามประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน